

Số: /GD&ĐT
V/v triển khai nhiệm vụ, công tác
trọng tâm về phòng, chống ma túy
trên địa bàn huyện

Lạc Thủy, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn số 666/UBND-NVK ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh và Công văn số 710/UBND-NVK ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023.

Thực hiện Công văn số 914/UBND-CAH ngày 29/5/2023 về việc triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc triển khai tuyên truyền nhiệm vụ công tác trọng tâm về phòng, chống ma túy trên địa bàn đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36- CT/TW, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác phòng, chống ma túy; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 02 và Dự án 03 thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn, không có ma túy” trong các trường học trên địa bàn; nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6). Vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” do Bộ Công an phát động.

3. Các nhà trường, ngành thành viên Tổ công tác liên ngành phối hợp và phát hiện các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của huyện thường xuyên, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Kịp thời phát hiện và báo cáo với cấp trên các hành vi lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích bất hợp pháp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, các PTP;
- CM MN, TH, THCS;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Tiến Mạnh